

# มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 39 ฉบับที่ 102 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

## มรท.นศ. เตรียมจัดงานใหญ่ “เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 54 ปี เหลืองแดง” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผศ.ฉัตรชัย สุภระกัญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 9 มกราคม มหาวิทยาลัยได้เตรียมจัดกิจกรรมอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยในปี 2554 นี้ ได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน เกียรติภูมิ เกียรติประวัติ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้กว้างขวางแพร่หลายสู่สาธารณชนและประชาคมอุดมศึกษา 2) เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสู่สาธารณชนและประชาคมอุดมศึกษา 3) เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ กับศิษย์เก่า เครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการ การวิจัย การสร้างสรรค์ การบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน 4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีภูมิทัศน์งดงาม น่าอยู่ และมีบรรยากาศทางวิชาการ 5) เพื่อปลูกฝัง ขัดเกลานักศึกษาและบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้มีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) การเฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 5 ทศวรรษ จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรมการจัดงานวันรมน้ำใจชาวเหลืองแดง “เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 54 ปี เหลืองแดง” กิจกรรมการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าหน่วยงาน กิจกรรมการวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่ และในส่วนของกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ : ตลาคันต์หลักสูตร, Open House กิจกรรมการประชุมทางวิชาการ กิจกรรมการอบรมวิชาการ : อบรมครู ผู้บริหาร กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมการประกวด แข่งขัน : ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นต้น

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์**

## ทำไม “พระธาตุเมืองคอน” จึงต้องเป็นมรดกโลก

โดย : ผศ.ฉัตรชัย สุกระกาญจน์,  
: อาจารย์ดำรงศักดิ์ ใจห้าว

กำลังงวดกันเลขทีเดียว สำหรับชาวเมืองคอน นครศรีธรรมราชในการผลักดัน “พระบรมธาตุเจดีย์” ขึ้นเป็นมรดกโลกด้วยเพราะเหตุผลที่เหมาะสมครบทุกประการพร้อมสรรพด้วยคุณค่าทั้งทางด้าน ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม ความเคารพ ศรัทธาของคนในชาติ ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็นปูชนียสถานที่มีชีวิตที่ยืนยาวนาน และจะยังคงอยู่ต่อไปอย่างไม่รู้จบ หากเพียงแต่ได้รับการสถาปนา บริหารจัดการที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสม

นับตั้งแต่พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายมายังดินแดนภาคใต้ของประเทศไทยมาเป็นเวลาร่วม 1,000 ปี ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าว อิทธิพลพุทธศาสนาแบบลังกาในดินแดนนครศรีธรรมราชเข้มแข็งมาก ได้รับอิทธิพลทั้ง ศาสนาและศิลปกรรม จึงได้มีการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นตัวแทนองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ขึ้นบน หาดทรายแก้ว ที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยโบราณ “พระบรมธาตุเจดีย์” องค์นี้ ได้รับ อิทธิพลมาจากลังกาที่เรียกกันว่าพระพุทธรูปปางนาคปรก ลังกาวงศ์ ส่วนสถาปัตยกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็น องค์ประกอบขององค์บรมพระธาตุที่ทรงคุณค่ายิ่ง อันประกอบไปด้วย 1. พระบรมธาตุเจดีย์ 2. วิหารพระทอง ม้า 3. วิหารเขียน 4. วิหารโพธิ์ลังกา 5. วิหารสามจอม 6. วิหารพระแอด 7. วิหารทับเกษตร 8. วิหารคด 9. วิหารธรรมศาลา 10. วิหารหลวง 11. วิหารโพธิ์พระเค็ม 12. พระอุโบสถ 13. เจดีย์รายรอบพระบรมธาตุเจดีย์ 14. โบราณวัตถุภายในวัด 15. งานสถาปัตยกรรมทางด้านศาสนาที่มีความประณีต สุนทรียภาพไม่แพ้ที่ใดๆ ใน โลก ซึ่งส่วนจะใหญ่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น

อย่างไรก็ตาม แม้เวลาล่วงเลยผ่านร่วม 1,000 ปีตราบจนปัจจุบัน พระบรมธาตุเจดีย์ องค์นี้ยังคง มีศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพ ศรัทธาต่อเนื่องอย่างมิขาดสาย ปีหนึ่งจะมีประเพณีที่ สำคัญเกี่ยวโยงมากมาย เช่น ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีสมโภชพระธาตุ ประเพณีอาสาฬหบูชา ประเพณีตักบาตรรูปเทียน ประเพณีสวดค่านในวันธรรมสวนะ ประเพณีวันวิสาขบูชา เป็นต้น จนได้ชื่อว่าเป็น ปูชนียสถานที่มีชีวิตที่ยาวนานสืบมา

สิ่งเหล่านี้เองถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญทรงคุณค่าสอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ว่าด้วยเรื่องมรดกโลก หากถามว่าเมื่อขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกแล้ว ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้อะไร ในฐานะประธาน คณะกรรมการนำเสนอพระธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก ซึ่งได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ มาเป็น ระยะเวลาานาน ตอบได้เลยว่า 1. เป็นการรักษา ยึดอาตุรมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างไว้ ให้ดำรงอยู่



ประกาศแก่สากลได้รับทราบ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ 2. เป็นการยกฐานะของปูชนียสถานแห่งนี้ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและนักแสวงธรรมในระดับสากล 3. เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามา ผู้ประกอบการอย่างน้อย 4 กลุ่มจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และผู้ประกอบการยานพาหนะขนส่ง 5. เป็นการประกาศธรรม คือ ธรรมะของพระพุทธองค์ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้อีกแห่ง นอกเหนือจากปูชนียสถานที่มีอยู่ในประเทศ ที่สำคัญที่สุดแหล่งประกาศธรรมนี้จะกลายเป็น “จัตุรัสปูชนียสถาน” เป็นแหล่งแสวงธรรมในเอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้ เชื่อมโยง 4 แหล่ง คือ 1. ปูชนียสถานสังเวชนียสถานพุทธคยา ประเทศอินเดีย 2. เจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า 3. พระเชี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกา และ 4. พระทันตธาตุของพระพุทธองค์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้

สำหรับการบริหารจัดการเมื่อขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นแก่นของมรดกโลก (Core Zone) ได้กำหนดพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในเขตสังฆาวาส จำนวน 33.4 ไร่ ซึ่งต้องดูแลอย่างถูกต้องตามกรรมวิธี ที่สำคัญต้องมีความเป็นขนานแท้และดั้งเดิม และพื้นที่ปริมณฑล (Buffer Zone) อยู่รายรอบพื้นที่แก่นตั้งแต่สี่แยกสะพานยม-สี่แยกประตูชัยใต้ จำนวน 233.15 ไร่ สำหรับการบริหารจัดการดังกล่าวจะมีผู้รับผิดชอบ 3 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย 1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยเจ้าอาวาส 2. กรมศิลปากร และ 3. จังหวัด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่สำคัญการดำเนินการทุกอย่างจะถูกควบคุมโดยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งจังหวัด ฉะนั้นไม่ต้องเกรงว่าเมื่อขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วใครผู้ใดผู้หนึ่งจะเสียดผลประโยชน์ ยังคงมีแต่ประโยชน์ในทางบวกเท่านั้น

ทัศนคติของชาวนครศรีธรรมราชต่อเรื่องนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมาได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 23 อำเภอ โดยการส่งไปรษณียบัตร 15,000 ฉบับ ปรากฏว่ามีประชาชนส่งไปรษณียบัตรกลับคืนให้การสนับสนุน 12,900 ฉบับ ซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ส่วนความคืบหน้าขณะนี้ก็ได้มีการจัดทำเอกสารรายละเอียดทางประวัติศาสตร์วิชาการและการบริหารจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งเอกสารทั้งหมดส่งไปยังคณะกรรมการมรดกโลกประจำประเทศไทย (อิโคโมส) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม นี้ หลังจากนั้นจะมีการนำให้คณะกรรมการมรดกโลก (กรุงปารีส) พิจารณาว่าจะมีรายชื่อในบัญชีหรือไม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 หากผ่านความเห็นชอบก็จะมี การนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่ประเทศคูเวต เป็นเจ้าภาพประมาณเดือนกรกฎาคม 2554 ตามลำดับ

ทั้งหมดทั้งหมด ทั้งองค์ประกอบ ความสำคัญ ความมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม การวางแผนการบริหารจัดการที่ดี ถูกต้องเหมาะสม ที่สำคัญแรงสนับสนุนของคนในชาติ สรุปลงเป็นความมั่นใจว่าอีกไม่นานนี้เราจะได้เห็น “พระบรมธาตุเจดีย์ เมืองนครศรีธรรม” เป็นมรดกโลกในเร็ว ๆ นี้



บรรณาธิการรายสัปดาห์ มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน  
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทัต , นางณัฏฐา นนทโชติ  
 พิสูจน์อักษร อัดมานา นายก้องเทพ ปรัชชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปีชวด

การรับสมัครประธานและคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่หมดเขตรับสมัครไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าตำแหน่งประธานมีผู้สมัคร จำนวนสองท่าน คือ ดร.ทรงพล โสภณ (หมายเลข 1) และรศ.วิจิต สุวรรณโนภาส (หมายเลข 2) จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันนี้ (15 พ.ย.) ตั้งแต่เวลา 07.00-10.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี

ส่วนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในรอบนี้มีผู้สมัคร 18 ท่าน ซึ่งไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการคือ 19 ท่าน มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00-16.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้รับสมัคร และผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 และเลือกตั้งวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 07.00-10.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี

หลังจากที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมสมทบทุน เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (12 พ.ย.) คณะฯ นำโดย ผศ.อำนาจโชค เวชกุล อ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล อ.มณกานต์ ทองสม อ.รัตติยา อริยวงศ์ เป็นตัวแทนของคณะฯ นำข้าวสารอาหารแห้ง ไปมอบผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้อำนวยการสถานีฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป ทางคณะฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี ขอให้ผลบุญนี้กลับไปยังทุกท่านคะ

อีกหนึ่งกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ เตรียมจัดร่วมกับสโมสรนักศึกษาทุกคณะ นั่นคืองาน "เปิดประตูสู่นนคนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม เน้นย้ำความเป็นวิทยาศาสตร์" ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน นี้ ภายในงานมีกิจกรรมการออกร้านของนักศึกษาและผู้สนใจ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงผลงานของนักศึกษา พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงร่วมด้วย

น้ำใจนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวจรัญญา ทิพรัตน์ นางสาวกันตนา ศรีเจริญ และนางสาววันเพ็ญ นาคปลัก ได้พบกล้องถ่ายรูป ที่อาคาร 4 ชั้น 2 นำมามอบไว้ หากเจ้าของทราบข่าวนี้แล้วติดต่อรับคืนได้ที่ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ และมหาชัยสารขอชื่นชมน้ำใจกับนักศึกษามา ณ โอกาสนี้

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ "หาเวลาพักผ่อนกาย ผ่อนคลายใจ ก็เป็นการมอบของขวัญให้ชีวิต" สวัสดิ์ดีคะ